



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
กฎหมาย ระเบียบ	๒
บทนำ	๓
รายการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓	๔
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๒๒
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๕
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	๒๗
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	๓๒
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๓๓
- ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๕
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๑)	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	๓๖
➤ บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๓๘
ภาคผนวก	

หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลในการแก้ไขปัญหา สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนไปแล้ว นั้น

เนื่องจากจัดการทำโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ยึดถือแผนพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารงานและจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา ซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้บูรณาการจัดทำแผนฯ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอสันทราย โดยปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลสันนาเม็ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย โดยพัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลสันนาเม็ง และสถานีตำรวจภูธรสันทราย โดยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันทราย ได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง ๆ ของหมู่บ้านและชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญเพื่อรองรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งตอบสนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับหมู่บ้านและชุมชน ทั้งนี้ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ได้จัดส่งแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ให้เทศบาลตำบลสันนาเม็งเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลสันนาเม็ง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในภาพรวมให้ได้มากที่สุด และเพื่อใช้เป็นแนวทางการในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

กฎหมาย ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขคำว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแห่ง

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้แผน และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

บทนำ

๑. ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตตำบลสันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่
๒. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลสันนาเม็ง อย่างเป็นภาพรวม

๓. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้แผน และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง

๑. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว
๒. สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตตำบลสันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่
๓. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓



รายการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี			
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน			
๑	<p>โครงการปรับปรุงระบบหอกกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อปรับปรุงหอกกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนรับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ปรับปรุงหอกกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องขยายเสียง - ลำโพงฮอร์น - เครื่องเล่น DVD - สายลำโพง - ซีแคมป์ตั้งสายลำโพง - น็อตยึดสาย - ไมโครโฟน ฯลฯ <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>ปรับปรุงหอกกระจายข่าวแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>๑. หอกกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>๒. ประชาชนทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u></p> <p>กองช่าง</p>	<p>โครงการปรับปรุงระบบหอกกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อปรับปรุงหอกกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนรับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ปรับปรุงระบบหอกกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน</p> <p><u>- ติดตั้งลำโพง ๒๑ ชุด พร้อมสายไฟ</u></p> <p><u>- แอมป์ขยาย จำนวน ๓ ตัว</u></p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๕ <u>งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท</u></p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>ปรับปรุงหอกกระจายข่าวแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>๑. หอกกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>๒. ประชาชนทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u></p> <p>กองช่าง</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อและรายละเอียดโครงการที่ได้สำรวจ เพื่อปรับปริมาณงานให้เหมาะสม และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้รองรับต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>(แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕)</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๘ ลำดับที่ ๙)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี			
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน			
๒	<p>โครงการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคุรุสภา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนรับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคุรุสภา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องขยายเสียง - ลำโพงฮอร์น - เครื่องเล่น DVD - สายลำโพง - ซีแคมป์ดึงสายลำโพง - น็อตยึดสาย - ไมโครโฟน ฯลฯ <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>ปรับปรุงหอกระจายข่าวแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>๑. หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>๒. ประชาชนทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u></p> <p>กองช่าง</p>	<p>โครงการ<u>ก่อสร้าง</u>ระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคุรุสภา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนรับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ก่อสร้างระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคุรุสภา พร้อมก่อสร้างงานเสาหอกระจายข่าว จำนวน ๓ จุด</p> <ul style="list-style-type: none"> - แอมป์ จำนวน ๑ ตัว - สายลำโพง จำนวน ๓ ม้วน - ปากฮอร์น ๔ ใ้ ๔ x ๔ จำนวน ๑๐ ตัว - ซีแคมป์ จำนวน ๒๐ ตัว - ไมโครโฟน จำนวน ๑ ตัว - เครื่องเล่น CD จำนวน ๑ เครื่อง - ค่าแรงพร้อมติดตั้ง ฯลฯ <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒๖๔,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>ก่อสร้างหอกระจายข่าวแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>๑. มีอุปกรณ์เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร</p> <p>๒. ประชาชนทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u></p> <p>กองช่าง</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อและรายละเอียดโครงการที่ได้สำรวจ เพื่อปรับปริมาณงานให้เหมาะสม และเปลี่ยนแปลงงบประมาณเนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้รองรับต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>(แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๙ ลำดับที่ ๑๑)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง			
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน			
๑	<p>โครงการติดตั้งราวกันตก ตามแนวลำเหมืองสาธารณะ ตั้งแต่ตัวร่องสักลงถึงบ้านร่องสักลง หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสักลง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้สัญจรไปมา</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ติดตั้งราวกันตก สูง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ ทต. สันนาเม็ง</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๙๔๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ความยาวราวกันตกที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ลดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p><u>โครงการติดตั้งราวกันตก หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสักลง</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้สัญจรไปมา</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ติดตั้งราวกันตก <u>จำนวน ๓ จุด</u> <u>จุดที่ ๑ ยาว ๒๕.๐๐ เมตร</u> <u>จุดที่ ๒ ยาว ๕.๐๐ เมตร</u> <u>จุดที่ ๓ ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร</u></p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๙๕๔,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ความยาวราวกันตกที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ลดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้สำรวจสถานที่ติดตั้งราวกันตกเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้สัญจรไปมา โดยเปลี่ยนแปลงปริมาณงานให้เหมาะสม และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อให้รองรับต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (แผนพัฒนามุมบ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘, ๙)</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๖๐ ลำดับที่ ๔๑)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน			
๒	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณวัดคอกหมูป่า หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม ๒๗๐.๐๐ เมตร ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑,๐๔๕,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ความยาวของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ สะดวกและปลอดภัย</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <u>บริเวณวัดคอกหมูป่า หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๕ <u>งบประมาณ ๒๒๖,๐๐๐ บาท</u></p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ความยาวของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ สะดวกและปลอดภัย</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้สำรวจสถานที่ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับขนาดปริมาณงานให้เหมาะสม และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อให้รองรับต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๙ ลำดับที่ ๙)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง			
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน			
๓	<p>โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-Lay) บริเวณถนนสายหลัก ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจซี การเดินวิลด์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต</p> <p>ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร</p> <p>ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร</p> <p>ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๔๕๘,๓๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๒๕,๙๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒,๗๔๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒,๗๔๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ความยาวถนนที่ปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกและปลอดภัย</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-Lay) บริเวณถนนสายหลัก ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจซี การเดินวิลด์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต</p> <p>ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร</p> <p>ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ <u>จุดที่ ๑</u> กว้าง ๖.๒๐ - ๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร</p> <p><u>จุดที่ ๒</u> กว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร</p> <p>ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๔๕๘,๓๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๒๕,๙๐๐ บาท <u>พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๖๙๔,๐๐๐ บาท</u> พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒,๗๔๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ความยาวถนนที่ปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกและปลอดภัย</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้สำรวจสถานที่ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับขนาดปริมาณงานให้เหมาะสม และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อให้รองรับต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>(แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๒)</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๑)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
๑	<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสำราญ ฟองนวล หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวาง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างปากราง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง พร้อมป้ายโครงการ</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒๕๙,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก <u>แบบมีฝาเหล็ก</u> <u>ซอย ๑ บริเวณ</u>บ้านนายสำราญ ฟองนวล หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวาง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก <u>แบบมีฝาเหล็ก</u> <u>ปากรางกว้าง</u> ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒๕๙,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อและรายละเอียดโครงการที่ได้สำรวจสถานที่ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับขนาดปริมาณงานให้เหมาะสม เพื่อให้รองรับต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓)</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๗๖ ลำดับที่ ๒๒)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง			
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
๒	<p>โครงการวางท่อระบายน้ำพีวีซี ลำเหมือง สาธารณะบริเวณบ้าน นายสมพงษ์ กวงแหวน หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเพื่อให้การคมนาคมสะดวก</p> <p><u>เป้าหมาย</u> วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๐๐ นิ้ว พร้อมบ่อพักสำเร็จ จำนวน ๓๘ บ่อ ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง พร้อมป้ายโครงการ</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ความยาวของท่อระบายน้ำ คสล. ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p><u>โครงการปรับปรุงวางท่อ PVC</u> บริเวณบ้าน นายสมพงษ์ กวงแหวน หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเพื่อให้การคมนาคมสะดวก</p> <p><u>เป้าหมาย</u> <u>วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง</u> ๔.๐๐ นิ้ว พร้อมบ่อพักสำเร็จ จำนวน ๓๘ บ่อ ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> <u>ความยาวของท่อPVC ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ</u></p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อและรายละเอียดโครงการที่ได้สำรวจสถานที่ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับขนาดปริมาณงานให้เหมาะสมเพื่อให้รองรับต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕)</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๘๕ ลำดับที่ ๔๑)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
๓	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย ๑/๑ ถึงโครงการเดิมสายแยกกลางบ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร ตามแบบ ทต.สนาเม็ง</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๐๖,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ความยาวของวางระบายน้ำที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก <u>ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๓ <u>งบประมาณ ๑๖๖,๐๐๐ บาท</u></p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> <u>ความยาวของ วางระบายน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</u></p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้สำรวจสถานที่ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับขนาดปริมาณงานให้เหมาะสม และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และปีดำเนินการ เพื่อให้รองรับต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>(แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ลำดับที่ ๑)</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๘ ลำดับที่ ๒๕)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
๔	<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างถนนฝั่งทิศตะวันออก บ้านแม่กวงใต้ ตั้งแต่บ้าน นายเจริญ ชันอุระ จนถึงสะพานกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๙๔,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างถนนฝั่งทิศตะวันออก บ้านแม่กวงใต้ ตั้งแต่บ้าน นายเจริญ ชันอุระ จนถึงสะพานกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร <u>ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๗๐ เมตร</u> ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๕ <u>งบประมาณ ๖๒๖,๐๐๐ บาท</u></p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้สำรวจสถานที่ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับขนาดปริมาณงานให้เหมาะสมเพื่อให้รองรับต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๔)</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๘๐ ลำดับที่ ๓๐)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง</p> <p>๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>			
๑	<p>โครงการวิจัยและจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชน๒๑. วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อศึกษาวิจัยและจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำเหมืองห้าประชารัฐ</p> <p>๒. เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบ กลยุทธ์การตลาดเพื่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำเหมืองห้าประชารัฐต่อไป</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำเหมืองห้าประชารัฐ</p> <p>งบประมาณ</p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ตัวชี้วัด (KPI)</p> <p>๑. จำนวนนักท่องเที่ยว</p> <p>๒. จำนวนรายได้ของผู้ประกอบการ</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>๑. นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน้ำเหมืองห้าประชารัฐ</p> <p>๒. ตลาดน้ำเหมืองห้าประชารัฐเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น</p> <p>๓. สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันนาเม็ง</p> <p>๔. สามารถกำหนดกลยุทธ์ที่จะนำตลาดน้ำเหมืองห้าประชารัฐไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</p> <p>สำนักปลัด</p>	<p><u>โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบูรณาการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนตำบลสันนาเม็ง วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อศึกษาวิจัยและจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำเหมืองห้าประชารัฐ</p> <p>๒. เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบ กลยุทธ์การตลาดเพื่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำเหมืองห้าประชารัฐต่อไป</p> <p><u>๓. เพื่อศึกษาวิจัยและจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบูรณาการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนตำบลสันนาเม็ง</u></p> <p>เป้าหมาย</p> <p>๑. ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำเหมืองห้าประชารัฐ</p> <p><u>๒. ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบูรณาการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนตำบลสันนาเม็ง</u></p> <p>งบประมาณ</p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ตัวชี้วัด (KPI)</p> <p>๑. จำนวนนักท่องเที่ยว</p> <p><u>๒. จำนวนรายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น</u></p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p><u>๑. ตำบลสันนาเม็งได้พัฒนาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวและมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักแพร่หลาย</u></p> <p><u>๒. สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพื้นที่ตำบลสันนาเม็ง</u></p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</p> <p>สำนักปลัด</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการที่ถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๐๗ ลำดับที่ ๓)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็น ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน			
๔.๑ แผนงานการศึกษา			
๑	<p>โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหลักป็น</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหลักป็น ระดับประถมศึกษา</p> <p><u>เป้าหมาย</u> อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหลักป็น</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> จำนวนเด็กที่ได้รับโภชนาการที่ดี</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหลักป็นได้รับโภชนาการที่ดีและมีสุขภาพที่ดี</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองการศึกษา</p>	<p>โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหลักป็น</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> <u>เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหลักป็น ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา</u></p> <p><u>เป้าหมาย</u> <u>อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหลักป็น</u></p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท <u>พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท</u></p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> จำนวนเด็กที่ได้รับโภชนาการที่ดี</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> <u>เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหลักป็นได้รับโภชนาการที่ดีและมีสุขภาพที่ดี</u></p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองการศึกษา</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ และผลที่ คาดว่าจะได้รับของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนิน โครงการที่ถูกต้องและมีความ เหมาะสมชัดเจนกับปัจจุบัน</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๑๔ ลำดับที่ ๑๐)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</p> <p>๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>			
๑	<p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด"</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดอบรมสำหรับเด็กและเยาวชนในการพัฒนาตนเอง การดูแล คัมครองตนเองในยามเกิดภัยพิบัติ เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดในยามที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน</p> <p><u>เป้าหมาย</u> จัดฝึกอบรมให้แก่เด็กอายุไม่ต่ำกว่า ๕ ปี ๑๒ หมู่บ้าน จำนวน ๑๒๐ คน</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> เด็กมีทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้วิธีเอาชีวิตรอด</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองการศึกษา</p>	<p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด"</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดอบรมสำหรับเด็กและเยาวชนในการพัฒนาตนเอง การดูแล คัมครองตนเองในยามเกิดภัยพิบัติ เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดในยามที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน</p> <p><u>เป้าหมาย</u> <u>จัดฝึกอบรมให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๔๕ คน และเด็กในตำบลสันนาเม็ง ที่มีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี จำนวน ๒๕ คน</u></p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> เด็กมีทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้วิธีเอาชีวิตรอด</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองการศึกษา</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการที่ถูกต้องและมีความชัดเจน</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๓๔ ลำดับที่ ๗)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			
๑	<p>โครงการบูรณะบำรุง รักษาโบราณสถาน ศาลกู่แดงหมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อก่อสร้างรั้วรอบศาลกู่แดง สำหรับการดูแล และบำรุงรักษาโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ๑. ก่อสร้างรั้ว สูง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร</p> <p>๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลกู่แดง ๓. การจัดทำข้อมูลประวัติความเป็นมา</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> จำนวนโบราณสถานที่ได้รับการบูรณะฟื้นฟู</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ศาลกู่แดงได้รับการดูแล บูรณะฟื้นฟูให้เป็น ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สำนักปลัด</p>	<p>โครงการบูรณะบำรุง รักษาโบราณสถาน ศาลกู่แดงหมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อก่อสร้างรั้วรอบศาลกู่แดง สำหรับการดูแลและบำรุงรักษาโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ๑. ก่อสร้างรั้ว สูง ๑.๓๐ เมตร <u>ยาว ๖๔.๐๐ เมตร</u></p> <p>๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลกู่แดง ๓. การจัดทำข้อมูลประวัติความเป็นมา</p> <p><u>งบประมาณ</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท</u></p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> <u>โบราณสถานที่ได้รับการบูรณะฟื้นฟูแล้วเสร็จ</u></p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ศาลกู่แดงได้รับการดูแล บูรณะฟื้นฟูให้เป็น ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สำนักปลัด</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้สำรวจสถานที่ ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับขนาด ปริมาณงานให้เหมาะสม และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และปี ที่ดำเนินการ เพื่อให้รองรับต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๐)</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๓๔ ลำดับที่ ๒๙)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			
๒	<p>โครงการส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น</p> <p><u>เป้าหมาย</u> จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายแก่พระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน</p> <p><u>งบประมาณ</u> ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้ร่วมกันสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองการศึกษา</p>	<p><u>โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตำบลสันนาเม็ง</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> <u>๑. เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่</u> <u>๒. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสร้างความเลื่อมใสศรัทธาในฐานะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน</u> <u>๓. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน</u></p> <p><u>เป้าหมาย</u> <u>ประชาชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน</u></p> <p><u>งบประมาณ</u> ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้ร่วมกันสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองการศึกษา</p>	<p>มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการที่ถูกต้องและมีความชัดเจน</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๖๓ ลำดับที่ ๗)</p>



รายการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
(โครงการที่เกินศักยภาพ)

ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง			
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
๑	<p>โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าโครงการหมู่บ้านแสนสบาย จนถึงสุสานหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อความสะดวกในการคมนาคม และป้องกันการพังทลายของดิน</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ เมตร ตามแบบ ทด.สันนาเม็ง พร้อมป้ายโครงการ</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑,๖๕๘,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ความยาวกำแพงกันดินที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ลดการกัดเซาะของผิวจราจรป้องกันการพังทลายของดิน</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p><u>โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขยายไหล่ทางและขยายสะพานจากหมู่บ้านแสนสบาย จนถึงสุสานหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อความสะดวกในการคมนาคม และป้องกันการพังทลายของดิน</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๒ เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ความยาวกำแพงกันดินที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ลดการกัดเซาะของผิวจราจรป้องกันการพังทลายของดิน</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้สำรวจสถานที่ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับขนาดปริมาณงานให้เหมาะสม และเปลี่ยนแปลงปีและงบประมาณ เพื่อให้รองรับต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๘๒ ลำดับที่ ๔)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง			
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
๒	<p>โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนามัยถ้ำอินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง</p> <p>๒. เพื่ออำนวยความสะดวกและมีสถานที่พอกเพียงพอต่อผู้รับบริการ</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ขนาด ๓ ชั้น กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>งบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>ก่อสร้างอาคารที่จอดรถแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>ประชาชนตำบลสันนาเม็งและตำบลใกล้เคียงได้รับบริการที่สะดวกมากขึ้นเกิดความพึงพอใจ</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u></p> <p>กองสาธารณสุข</p>	<p>โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนามัยถ้ำอินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง</p> <p>๒. เพื่ออำนวยความสะดวกและมีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อผู้รับบริการ</p> <p><u>ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง</u></p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๓ ชั้น กว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>งบประมาณ ๑๐,๐๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>ก่อสร้างอาคารที่จอดรถแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>๑. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้รับการพัฒนาให้พร้อมบริการประชาชน</p> <p>๒. ประชาชนตำบลสันนาเม็งและตำบลใกล้เคียงได้รับบริการที่สะดวกและมีสถานที่จอดรถเพียงพอ</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u></p> <p>กองสาธารณสุข</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้สำรวจสถานที่ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับขนาด ปริมาณงานให้เหมาะสม และเปลี่ยนแปลงปีและงบประมาณ เพื่อให้รองรับต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ หน้าที ๒๔ ลำดับที่ ๑)</p>



รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็น ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
บัญชีครุภัณฑ์			
๑	<p><u>แผนงาน</u> แผนงานเคหะและชุมชน</p> <p><u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์</p> <p><u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p><u>เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)</u> ปรับปรุงหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลสันนาเม็ง - เครื่องขยายเสียง - ลำโพงฮอร์น - เครื่องเล่น DVD - สายลำโพง - ซีแคมป์ดึงสายลำโพง - น็อตยึดสาย - ไมโครโฟน ฯลฯ</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p><u>แผนงาน</u> แผนงานเคหะและชุมชน</p> <p><u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์</p> <p><u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p><u>เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)</u> ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน <u>- ติดตั้งลำโพง ๒๑ ชุด พร้อมสายไฟ</u> <u>- แอมป์ขยาย จำนวน ๓ ตัว</u></p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการที่ได้สำรวจ เพื่อปรับ ปริมาณงานให้เหมาะสม และ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้รองรับต่อความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕)</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๓๓๕ ลำดับที่ ๒๑๑)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็น ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
บัญชีครุภัณฑ์			
๒	<p>แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน</p> <p><u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์</p> <p><u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ปรับปรุงหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลสันนาเม็ง - เครื่องขยายเสียง - ลำโพงฮอร์น - เครื่องเล่น DVD - สายลำโพง - ซีแคมป์ดึงสายลำโพง - นีตยิตสาย - ไมโครโฟน ฯลฯ</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน</p> <p><u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์</p> <p><u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> (ผลผลิตของครุภัณฑ์) <u>ก่อสร้าง</u>ระบบหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสภา <u>พร้อมก่อสร้างงานเสาหอกระจายข่าว</u> <u>จำนวน ๓ จุด</u> <u>- แอมป์ จำนวน ๑ ตัว</u> <u>- สายลำโพง จำนวน ๓ ม้วน</u> <u>- ปากฮอร์น ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑๐ ชุด</u> <u>- ปากฮอร์น ๔ ไร่ ๔ x ๔ จำนวน ๔ ตัว</u> <u>- นีตยิต จำนวน ๑๐ ตัว</u> <u>- ซีแคมป์ จำนวน ๒๐ ตัว</u> <u>- ไมโครโฟน จำนวน ๑ ตัว</u> <u>- เครื่องเล่น CD จำนวน ๑ เครื่อง</u> <u>- ค่าแรงพร้อมติดตั้ง ฯลฯ</u></p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒๖๔,๐๐๐ บาท</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการที่ได้สำรวจ เพื่อปรับ ปริมาณงานให้เหมาะสม และ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้รองรับต่อความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๓๓๕ ลำดับที่ ๒๑๑)</p>

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
(แบบ ผ.๐๑)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๑	๒๖๔,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๒	๔๖๔,๐๐๐
๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๒๖๔,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๒	๔๖๔,๐๐๐
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง												
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	๑	๔๕๘,๓๐๐	๑	๔๒๕,๙๐๐	๑	๖๙๔,๐๐๐	๓	๔,๗๓๙,๐๐๐	๖	๖,๓๑๗,๒๐๐
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	-	-	๑	๑๖๖,๐๐๐	๒	๔๐๙,๐๐๐	๓	๑๑,๗๕๖,๐๐๐	๖	๑๒,๓๓๑,๐๐๐
รวม	-	-	๑	๔๕๘,๓๐๐	๒	๕๙๑,๙๐๐	๓	๑,๑๐๓,๐๐๐	๖	๑๖,๔๙๕,๐๐๐	๑๒	๑๘,๖๔๘,๒๐๐
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๔	๑,๒๐๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๔	๑,๒๐๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๕	๖,๓๐๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๕	๓๔๐,๐๐๐
๔.๕ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๒	๑,๐๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๕๐,๐๐๐	๒	๑,๓๘๐,๐๐๐	๒	๑,๕๘๐,๐๐๐	๑	๑,๕๘๐,๐๐๐	๑๐	๖,๖๔๐,๐๐๐
๕) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย												
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๔ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๗	๓๗๐,๐๐๐
รวม	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๗	๓๗๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓	๑,๐๘๐,๐๐๐	๕	๑,๘๓๘,๓๐๐	๗	๒,๔๐๑,๙๐๐	๙	๓,๓๗๗,๐๐๐	๑๐	๑,๘๘๒,๐๐๐	๓๕	๒๗,๓๒๒,๒๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
(แบบ ผ.๐๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงระบบ หอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๘ ลำดับที่ ๙)	๑. เพื่อปรับปรุงหอ กระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน ให้สามารถ ใช้การได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้ประชาชน รับทราบข่าวสาร อย่างรวดเร็วและ ทั่วถึง	ปรับปรุงระบบหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน - ติดตั้งลำโพง ๒๑ ชุด พร้อม สายไฟ - แอมป์ขยาย จำนวน ๓ ตัว	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ปรับปรุง หอกระจายข่าว แล้วเสร็จ	๑. หอกระจาย ข่าวประจำ หมู่บ้านสามารถ ใช้การได้ตามปกติ ๒. ประชาชน ทราบข่าวสาร อย่างรวดเร็วและ ทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างระบบ หอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสภา (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๙ ลำดับที่ ๑๑)	๑. เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือในการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ๒. เพื่อให้ประชาชน รับทราบข่าวสาร อย่างรวดเร็วและ ทั่วถึง	ก่อสร้างระบบหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสภา พร้อมก่อสร้าง งานเสาหอกระจายข่าว จำนวน ๓ จุด รายละเอียด ดังนี้ - แอมป์ จำนวน ๑ ตัว - สายลำโพง จำนวน ๓ ม้วน - ปากฮอร์น ๔ ใ้ ๔ x ๔ จำนวน ๑๐ ตัว - ซีแคมป์ จำนวน ๒๐ ตัว - ไมโครโฟน จำนวน ๑ ตัว - เครื่องเล่น CD จำนวน ๑ เครื่อง - ค่าแรงพร้อมติดตั้ง ฯลฯ	-	-	-	๒๖๔,๐๐๐	-	ก่อสร้าง หอกระจายข่าว แล้วเสร็จ	๑. มีอุปกรณ์ เครื่องมือในการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ๒. ประชาชน ทราบข่าวสาร อย่างรวดเร็วและ ทั่วถึง	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	-	๒๖๔,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งราวกันตก หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๖๐ ลำดับที่ ๔๑)	เพื่อป้องกันการเกิด อุบัติเหตุสำหรับผู้ สัญจรไปมา	ติดตั้งราวกันตก จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ยาว ๒๕.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๕.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๙๕๔,๐๐๐	ความยาว ราวกันตก ที่ติดตั้ง แล้วเสร็จ	ลดอุบัติเหตุได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดคอกหมูป่า หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๙ ลำดับที่ ๙)	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑,๐๘๕,๐๐๐	ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-Lay) บริเวณถนนสายหลัก ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจซี การ์เด็นวิลล์ (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๕ ตรม. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๒๐ - ๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร	-	๔๕๘,๓๐๐	๔๒๕,๙๐๐	๖๙๔,๐๐๐	๒,๓๔๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-							
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	๔๕๘,๓๐๐	๔๒๕,๙๐๐	๖๙๔,๐๐๐	๔,๗๓๙,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กแบบมีฝาเหล็ก ชอย ๑ บริเวณบ้าน นายสำราญ ฟองนวล หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๗๖ ลำดับที่ ๒๒)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาเหล็ก ปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร	-	-	-	๒๕๙,๐๐๐	-	ความยาวของ วางระบายน้ำ ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงวางท่อ PVC บริเวณบ้าน นายสมพงษ์ กวงแหวน หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๘๕ ลำดับที่ ๔๑)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	วางท่อ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๐๐ นิ้ว พร้อม บ่อพักสำเร็จ จำนวน ๓๘ บ่อ ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของ ท่อPVC ที่ ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านร่องบอน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๗๘ ลำดับที่ ๒๕)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร	-	-	๑๖๖,๐๐๐	-	-	ความยาวของ รางระบายน้ำ ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างถนนฝั่งทิศ ตะวันออก บ้านแม่กวงใต้ ตั้งแต่บ้าน นายจรรย์ ชันอุระ จนถึงสะพานกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๘๐ ลำดับที่ ๓๐)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๖๒๖,๐๐๐	ความยาวของ รางระบายน้ำ ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ	-	-	-	-	๑๖๖,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	๖๒๖,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บูรณาการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตำบลสันนาเม็ง (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๐๗ ลำดับที่ ๗)	๑. เพื่อศึกษาวิจัยและจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว ตลาดน้ำเหมืองท่าประจักษ์รัฐ ๒. เพื่อนำผลการศึกษา วิจัย และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบ กลยุทธ์การ ตลาดเพื่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำเหมืองท่าประจักษ์รัฐต่อไป ๓. เพื่อศึกษาวิจัยและจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บูรณาการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนตำบลสันนาเม็ง	๑. ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว ตลาดน้ำเหมืองท่าประจักษ์รัฐ ๒. ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บูรณาการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนตำบลสันนาเม็ง	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑. จำนวนนักท่องเที่ยว ๒. จำนวนรายได้ของผู้ประกอบการ เพิ่มมากขึ้น	๑. ตำบลสันนาเม็งได้พัฒนาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวและมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ๒. สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพื้นที่ตำบลสันนาเม็ง ๓. มีแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียน บ้านหลักป็นระดับ ประถมศึกษา (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๑๔ ลำดับที่ ๑๐)	เพื่อสนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้าน หลักป็น ระดับชั้น อนุบาลถึงระดับชั้น ประถมศึกษา	อุดหนุนงบประมาณ ค่าอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนในระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้น ประถมศึกษา โรงเรียน บ้านหลักป็น	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนเด็ก ที่ได้รับ โภชนาการ ที่ดี	เด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้น ประถมศึกษา โรงเรียนบ้าน หลักป็นได้รับ โภชนาการที่ดี และมีสุขภาพที่ดี	กอง การศึกษา
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกร “หลักสูตรการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด” (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๓๔ ลำดับที่ ๗)	เพื่อจัดอบรมสำหรับเด็กและเยาวชนในการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครองตนเองในยามเกิดภัยพิบัติ เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดในยามที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน	จัดฝึกอบรมให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๔๕ คน และเด็กในตำบลสันนาเม็ง ที่มีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี จำนวน ๒๕ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	จำนวนผู้ผ่านการอบรม	เด็กมีทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้วิธีเอาชีวิตรอด	กองการศึกษา
รวม	๑ โครงการ	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการบูรณะบำรุงรักษาโบราณสถาน ศาลกู่แดง หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๗๔ ลำดับที่ ๒๙)	เพื่อก่อสร้างรั้วรอบศาลกู่แดง สำหรับการดูแลและบำรุงรักษาโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์	๑. ก่อสร้างรั้วสูง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร ๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลกู่แดง ๓. การจัดทำข้อมูลประวัติความเป็นมา	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	โบราณสถานที่ได้รับการบูรณะฟื้นฟูแล้วเสร็จ	ศาลกู่แดงได้รับการดูแล บูรณะฟื้นฟูให้เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น	สำนักปลัด
๒	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตำบลสันนาเม็ง (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๖๓ ลำดับที่ ๗)	๑. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่ ๒. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสร้างความเชื่อมโยงในชุมชน ๓. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน	ประชาชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนได้ร่วมกันสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่	กองการศึกษา
รวม	๒ โครงการ	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

(แบบ ผ.๐๒/๑)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขยาย ไหล่ทางและขยายสะพาน จากหมู่บ้านแสนสบาย จนถึงสุสานหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหลักปิ่น ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๘๒ ลำดับที่ ๔)	เพื่อความสะดวก ในการคมนาคม และป้องกันการ พังทลายของดิน	ก่อสร้างพนังกั้นดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	-	-	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	ความยาว กำแพงกั้นดิน ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดการกัดเซาะ ของผิวจราจร ป้องกันการ พังทลายของดิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบลงทุนเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑)	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกและมีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	ก่อสร้างอาคารที่จอดรถจำนวน ๑ หลัง ขนาด ๓ ชั้น กว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑๐,๐๘๐,๐๐๐	ก่อสร้างอาคารที่จอดรถแล้วเสร็จ	๑. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้รับการพัฒนาให้พร้อมบริการประชาชน ๒. ประชาชนตำบลสันนาเม็งและตำบลใกล้เคียงได้รับบริการที่สะดวกและมีสถานที่จอดรถเพียงพอ	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๑๐,๑๓๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
(แบบ ผ.๐๓)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	แผนงานเคหะและชุมชน (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๓๓๕ ลำดับที่ ๒๑๑)	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน - ติดตั้งลำโพง ๒๑ ชุด พร้อมสายไฟ - แอมป์ขยาย จำนวน ๓ ตัว	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	แผนงานเคหะและชุมชน (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๓๓๕ ลำดับที่ ๒๑๑)	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	ก่อสร้างระบบหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านครุสภา พร้อมก่อสร้างงานเสาหอกระจายข่าว จำนวน ๓ จุด - แอมป์ จำนวน ๑ ตัว - สายลำโพง จำนวน ๓ ม้วน - ปากฮอร์น ๔ ใ้ ๔ x ๔ จำนวน ๑๐ ตัว - ซีแคมป์ จำนวน ๒๐ ตัว - ไมโครโฟน จำนวน ๑ ตัว - เครื่องเล่น CD จำนวน ๑ เครื่อง - ค่าแรงพร้อมติดตั้ง ฯลฯ	-	-	-	๒๖๔,๐๐๐	-	กองช่าง
รวม					-	-	-	๒๖๔,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายันทพล พงศธรวิสุทธิ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง